



คำสั่งวิทยาลัยการศึกษาและจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ ๐๗๒/๒๕๖๑

เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจภาระงานบริหารให้ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองคณบดี)
สั่งและปฏิบัติการแทนคณบดี

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๒๒๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๔ การรักษาการแทนของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานวิชาการ และตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล จึงแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีให้รับผิดชอบงานในสำนักงานวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เพิ่มเติม ดังนี้

๑. อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เป็นผู้สั่ง และปฏิบัติการแทนคณบดีเกี่ยวกับการจัดทำ ติดตามประเมินผล และการปรับแผน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และระบบคุณภาพอื่นๆ รวมถึงการบริหารงานความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเกี่ยวกับการวิจัย การบริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิระ จิระรัตนรังษี ผู้รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เป็นผู้สั่ง และปฏิบัติการแทนคณบดีเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป และการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน การคลังและพัสดุ และเกี่ยวกับงานวิชาการ บัณฑิตศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ในกรณีที่เป็นเรื่องในระดับนโยบายให้นำเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ กรณีมีคำสั่งมีคำสั่งวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลใดที่ขัดแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ ให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเต็ย)

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล